



แทกดบัตรคนจนเงินเก็ลียง'เอทีเอ็ม' 'เฉลิมชัย' ล้นปลายสค.ได้แน่'ยาง60บ.'

'สมคิด'สั่งบีโอไอตั้งทีมดิ่งนักลงทุนหนีเทรดวอร์ ชง กรม. ศก.เคาะแพคเกจ 30 ส.ค. รวบรวมรายชื่อ 100 บริษัทต่างชาติ 'จรินทร์'นัดถก กรอ.พาณิชย์เดินหน้ากระตุ้นส่งออกปลายปี แทกดเงินผ่านบัตรคนจนคึกคัก เข้าคิวแน่นอนหน้าเอทีเอ็ม โคราชแบงก์หมดตู้ พณ.ชงแผนข้าวครบวงจรเข้า กรม. 27 ส.ค. 'เฉลิมชัย'สั่งรื้องบประกันราคาข้าว ยันชาวสวนได้ 60 บ.แน่

(อ่านต่อหน้า 8)

ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รับปากจะดำเนินการ รวมถึงปัญหาภัยแล้งว่าจะกระทบต่อปริมาณผลผลิตอย่างไร

นายสุเทพกล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า ยังน่าเป็นห่วงในบางพื้นที่ และมีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวแน่นอน ตอนนี้อย่างน้อยต้องดูผลจากบางพื้นที่เริ่มมีฝนตกแล้ว และนาข้าวที่เคยได้รับความเสียหายจากแล้งจะฟื้นตัวแค่ไหน และกำลังรอดูตัวเลขทางการเรื่องผลสรุปจากพื้นที่แล้งก่อน จึงมาคำนวณดูว่าพื้นที่และผลผลิตที่หายไปจากแล้ง กับประกันรายได้ที่ชาวนาจะได้รับนั้นสมดุลและสามารถช่วยประคองชีวิตชาวนาได้แค่ไหน

แหล่งข่าวจากสมาคมค้าข้าวกล่าวว่า ขณะนี้ราคาข้าวค่อนข้างผันผวนสูงต่อเนื่องมา 2 สัปดาห์แล้ว หลังจากรัฐบาลประกาศประกันรายได้ชาวนาและผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ราคาข้าวในสต็อกเอกชนลดลง จึงมีการหาซื้อ

ต่อจากหน้า 1
ยาง 60 บ.

หวังแล้งกรรายได้ชาวนา
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายสุเทพ คงมาก ที่ปรึกษาสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวถึงมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ

ข้าว (นบข.) เห็นชอบการประกันรายได้ข้าวเปลือก 5 ชนิด และคาดใช้วงเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท ว่าเห็นด้วยกับโครงการประกันรายได้ข้าวให้ชาวนา ซึ่งต้องรอดูในรายละเอียดที่จะออก แต่เชื่อว่ารัฐบาลจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาวนาอย่างที่เคยพูดในเรื่องของหลักการคือคงแผนการผลิตข้าวครบวงจร กำหนดพื้นที่ที่เพาะปลูกให้ชัดเจนและเป็นธรรม ซึ่งนายจรินทร์

อัปเดต 3.1 แสนล.กระตุ้น ศก.ปลายปี'62

กราฟิคมติชนรายวัน/Matchon Daily Graphic(22.08.19)

ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- 1 เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการฯ 500 บาท/เดือน
- 2 เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในบัตรสวัสดิการฯ 500 บาท/เดือน
- 3 เพิ่มเงินเลี้ยงดูบุตรในบัตรสวัสดิการฯ 300 บาท/เดือน

กองทุนหมู่บ้าน

พักหนี้กองทุนหมู่บ้านของ ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน

ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

บรรเทาแก้ปัญหาและผลกระทบ

ค่าครองชีพไม่พ้อ

เศรษฐกิจชะลอตัว

ภัยแล้ง

คาดว่าเม็ดเงินจะหมุนเวียนในเศรษฐกิจประมาณ 316,813 ล้านบาท

กระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ

ภาคการท่องเที่ยว

- 1 ชิม ช้อป ใช้

ภาคเอกชน

- 2 หักรายจ่ายลงทุน 1.5 เท่า

SMEs

- 3 เพิ่มเงินผ่านกองทุน สสว. (สทพ.บริหารกองทุน) วงเงิน 10,000 ล้านบาท
- 4 ค่าประกันสินเชื่อ SMEs ของ บสย. (PGS8) วงเงิน 150,000 ล้านบาท
- 5 สินเชื่อผ่านสถาบันการเงินของรัฐ (กรุงไทยและออมสิน) วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท

ที่อยู่อาศัย

- 6 สินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำ (ออมสินและ ธอส.) วงเงินรวม 52,000 ล้านบาท

เกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรประสมกึ่งแล้ง

- 1 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแล้งลูกค้า ธ.ก.ส.
- 2 พักหนี้ภัยแล้งลูกค้า ธ.ก.ส.
- 3 สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสมกึ่งของ ธ.ก.ส.
- 4 สนับสนุนต้นทุนค่าปลูกข้าวในปีการผลิต 2562/63



เพิ่มเพื่อรองมอบข้าวในช่วงไตรมาสสุดท้าย ปีนี้ จึงมีผลต่อราคาข้าวขยับขึ้นและลงในอัตราที่สูงกว่าหลายเดือนที่ผ่านมา โดยประเมินว่าราคาข้าวที่ปรับขึ้นนั้นเป็นเรื่องของการค้า ส่วนชาวนานั้นดูที่ปริมาณผลผลิตว่าเสียหายแค่ไหน หากแห้งเสียหาย 30-40% แม้ได้ประกันรายได้ แต่ก็จำกัดจำนวนรายได้ส่วนต่างจากตลาดกับราคาประกันอาจน้อยกว่าผลผลิตที่หายไป

ขง'ข้าวครบวงจร'เข้ากรม.27ส.ค.

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแผนผลิตข้าวครบวงจร เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีความคิดเห็นตรงกัน จึงจะเสนอเรื่องเข้า ครม.ได้

"เรื่องของตัวเลขงบประมาณที่ นบข.เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรสำหรับข้าว 5 ชนิด งบประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาทนั้น อาจมองว่างบประมาณน้อยเกินไป แต่อย่าลืมว่าราคาข้าวไทยยังมีราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งจะช่วยลดภาระของภาครัฐในการจ่ายค่าประกันราคาข้าว โดยเฉพาะข้าวจะเริ่มมีการจ่ายค่าประกันให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีในฤดูการผลิต 2562/63 หรือในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเดือนตุลาคม" นายวิชัยกล่าว

นายวิชัยกล่าวว่า สำหรับการลงทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้ในระดับหนึ่งแล้ว และจะมีการอัปเดตตัวเลขผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ครัวเรือนละไม่เกิน 40 ไร่ หากครอบครัวนั้นต้องการได้รับสิทธิเพิ่มก็ต้องเป็นเลขที่บ้านใหม่เท่านั้น ส่วนเรื่องสถานการณ์

ภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อเรื่องประกันราคาข้าวหรือไม่ หากนาข้าวที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง รัฐมีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้ว ดังนั้นเรื่องแล้งจึงไม่มีผลกระทบต่อโครงการประกันรายได้คนละส่วนกัน

'เฉลิมชัย'สั่งร้องบประกันราคาขาง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ (กยท.) และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไปทบทวนกรอบวงเงินและวิธีการประกันราคาขางพารา 60 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) หลังจาก

กำหนดมาตรการและวงเงินออกมาต้องใช้เงินสูงมากประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาท ก่อนที่ลี้ปะดาหน้าจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการยางพาราหารือเพื่อหามาตรการเสริม การประกันรายได้ขางพารา เพื่อให้มาตรการที่ผลักดันออกไปเกิดความยั่งยืน คาดว่าสรุปได้ปลายสิงหาคมหรือต้นกันยายนนี้

"ให้ไปดูประวัติการทำงานของผมได้ ผมเป็นคนจริงใจ ตั้งใจทำงาน อยากให้หลายๆ คนลืมนิดกันบ้าง เพราะเมื่อผมมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเกษตรมีหลายเรื่องที่ผมไม่รู้แต่ผมพูดไม่ได้ แต่ผมมีสำนึกของความเป็นรัฐมนตรี ผมจะไม่โยนปัญหาให้คนอื่นทำ เมื่อผมมาทำงานตรงที่กระทรวงเกษตร ผมต้องทำให้รอบคอบกับการทุจริตรั่วไหล จึงอยากให้ลืมนิดแล้วให้โอกาสนักการเมืองทำงานบ้าง นักการเมืองดีมีจิตสำนึกยังมี" นายเฉลิมชัยกล่าว

ดึงต่างชาติแก้ปัญหาระยะยาว

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาขางพาราตกต่ำเป็นเรื่องยาก ขณะนี้จึงได้เตรียมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อจะเอ็มโอยูร่วมกันในการตกลงให้ขางในประเศติงผลผลิตไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นการใช้ในประเศติ คาคว่าปี 2563 จะใช้ขางในประเศติ ได้หลายแสนตัน มาตรการนี้เป็นมาตรการระยะยาวและจะมีการเปิดตลาดส่งออกใหม่ จะมีการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางขางของโลก โดยเตรียมเชิญผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้ามาดูฐานการผลิตขางพาราของไทยภายใต้ขางขางพาราแพร่

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า การออกมาตรการประกันราคาลินค้าเกษตร รัฐบาลได้ประกาศไว้ก็กำลังดำเนินการ แต่ช่วงนี้สิ่งเร่งด่วนที่รัฐบาลไม่เพียงแต่กระทรวงเกษตรเป็นทุกหน่วยงานต้องเร่งมือในการฟื้นฟูและช่วยเหลือ คือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกกระทรวงหามาตรการเยียวยา เพราะภัยแล้งรอบนี้กระทบต่อรายได้เกษตรกร มีผลผลิตลินค้าเกษตรหลายตัวได้รับผลกระทบ โดยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจเพื่อหามาตรการเยียวยาและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ยันขางสวนขางได้60บ.แน่

"ขางพาราราคา 60 บาทต่อ กิโลกรัมเกษตรกรได้แน่นอน การประกันราคาขางพาราเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะขางพารากรี

ทุกวันเกษตรกรมีผลผลิตทุกวัน หากเทียบกับการประกันราคาข้าวถือว่าทำไม่ยากเพราะข้าวผลผลิตออกเป็นรอบการผลิต การประกาศมาตรการจึงออกมาเร็วได้ ส่วนขางพาราต้องมีมาตรการให้เกิดความยั่งยืนควบคู่กันไป" นายเฉลิมชัยกล่าว

สมคิดสั่งบีโอไอตั้งทีมหนีเทรดวอร์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ว่าได้สั่งการให้บีโอไอทำงานเชิงรุก เน้นเจรจาต่อรอง เสนอสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนต้องการและไทยได้ประโยชน์ กระตุ้นการลงทุนเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเวลานี้ เน้นการเจาะกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจากจีนไปประเทศอื่นจากปัญหาสงครามการค้า (เทรดวอร์) ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะนักลงทุนจีนและญี่ปุ่น และหลายประเทศ โดยบีโอไอจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาถึงการลงทุนด้านการย้ายฐานขึ้นมาเฉพาะ รวมทั้งการจัดทำสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่ตรงความต้องการนักลงทุนแต่ละประเทศ บางประเทศอย่างจีนไม่ได้เน้นด้านภาษีแต่ต้องการสภาพแวดล้อมก็ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุนมากที่สุด โดยได้เน้นย้ำให้บีโอไอตั้งการลงทุนให้มากกว่าเป้าหมายค่าขอปี

นายสมคิดกล่าวว่า ล่าสุดได้หารือกับผู้บริหารบริษัท หัวเว่ย ประเทศจีน ได้แสดงความสนใจลงทุนเทคโนโลยี 5จี ในประเทศไทยที่ประกาศลงทุนภายในปี 2563 ภายหลังหัวเว่ยเป็นรายแรกๆ ที่เข้าทดลองระบบร่วมกับหน่วยงานรัฐของไทย โดยหัวเว่ยพร้อมลงทุนใน 3 ส่วน คือเทคโนโลยี 5จี ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งผู้บริหารจะเดินทางมาไทยเดือนพฤศจิกายนนี้

ขงกรม.ศก.เคาะแพคเกจ30ส.ค.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวว่า นายสมคิดให้นโยบายบีโอไอในการดึงดูดการลงทุนจากประเทศที่ต้องการย้ายฐานจากจีนมาประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นบีโอไอจะจัดตั้งทีมเฉพาะกิจว่าด้วยเรื่องการลงทุนที่ต้องการย้ายฐานการผลิต มี น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอเป็นประธาน ขณะ



เดียวกันก็จะเร่งจัดทำมาตรการส่งเสริมการ ลงทุนพิเศษเพื่อเจาะจงนักลงทุนกลุ่มนี้ ใช้ เครื่องมืออย่างกองทุนพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ วงเงิน 10,000 ล้านบาท สนับสนุน ซึ่งมาตรการนี้จะไม่ได้ทำโดยมี โอลิฮอนหน่วยงานเดียว แต่จะเชื่อมโยงกับหน่วย งานอื่นที่มีอำนาจกำกับดูแล โดยบีโอไอจะเร่ง ทหารอภัยกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัด ทำมาตรการให้เสร็จ คาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจวันที่ 30 สิงหาคมนี้

นายกอบศักดิ์กล่าวว่า นอกจากนี้ในภาพ การกระตุ้นการลงทุนจะมีการจัดคณะออกไป ชักจูงการลงทุนทั้งในประเทศจีน ญี่ปุ่น และ รัสเซีย ที่จากการหารือก็แสดงความสนใจมา ลงทุนไทยเช่นกัน นอกจากนี้วันที่ 2 กันยายน นี้ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้และคณะนักลงทุนจะ เยือนไทยรวม 500 คน เพราะเกาหลีกำลังผลักดันให้ออกไปลงทุนต่างประเทศ โดยเกาหลี ต้องการให้ไทยจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสำหรับ นักลงทุนญี่ปุ่น ที่ประชุมวันนี้จึงสั่งการให้การ นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และกระทรวงอุตสาหกรรมหาพื้นที่ที่นักลงทุน เกาหลีและอีกหลายประเทศที่ต้องการอยู่ในนิคมฯที่เป็นคนชาติเดียวกัน

'จรินทร์'เดินหน้ากระตุ้นส่งออก

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แม้ตัวเลขส่งออกตามรายงานของ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เดือนกรกฎาคม 2562 พบว่ามีข้าวมะลิสดัญญาณ เป็นบวกคือ ส่งออกขยายตัว 4.28% และมี สินค้าดาวรุ่งที่ช่วยให้ตัวเลขส่งออกเป็นบวก คือ ผลไม้ อาหารสำเร็จรูป สบู่ เครื่องสำอาง ของใช้ในบ้าน เป็นต้น รวมถึงตลาดส่งออก พลิกมาเป็นบวก และหลายประเทศเป็นดาว เด่น โดยเฉพาะอินเดียและสหรัฐ แต่อะไร ก็ตามยังคงกำกับนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ ยังเดินหน้าจับมือภาคเอกชนเดินหน้าต่อไป เพื่อผลักดันการส่งออก เนื่องจากสงครามการค้า สหรัฐกับจีน ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบได้เร็วๆ นี้

"วันที่ 26 สิงหาคมนี้ จะมีการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการ พาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) เพื่อหารือและหาข้อ สรุปร่วมกันเรื่องของรายละเอียดทั้งรายสินค้า บริการ และตลาด เพื่อกำหนดเร่งรัดแผนการ

ส่งออกที่เป็นรูปธรรม ทั้งในภาคเกษตร ภาค อุตสาหกรรม และภาคบริการ เพื่อขับเคลื่อน ตัวเลขการส่งออกให้บวกตามที่คาดหวังไว้" นายจรินทร์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 23 สิงหาคม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เชิญผู้ ประกอบการและส่งออกในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรหลักกว่า 15 อุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม อาหารสำเร็จรูป กลุ่มข้าว กลุ่มเสื้อผ้า-เครื่อง นุ่งห่ม กลุ่มอัญมณี-เครื่องประดับ เป็นต้น พร้อมกับตัวแทนจากสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง กับการส่งออก มาหารือเพื่อจัดทำแผนงานที่จะ ผลักดันการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2562 ก่อนนำข้อสรุปเสนอที่ประชุม กรอ.พาณิชย์ ในวันที่ 26 สิงหาคม และหารือในการประชุม ทูตพาณิชย์ทั่วโลกในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ เพื่อ ได้แผนงานขับเคลื่อนการส่งออกและทบทวน เป้าหมายการส่งออก ที่กระทรวงพาณิชย์ยัง ตั้งเป้าส่งออกเป็นบวกเกิน 1% ขณะที่ภาค เอกชนและทางวิชาการมองว่าส่งออกไทยปี นี้ จะ 0% และติดลบ 1%

แหกคับเงินผ่านบัตรคนจนคึกคัก

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเบิกถอน เงินสดของประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐที่รัฐเติมเงินให้พิเศษตามมติ ครม. โดยที่ จ.เชียงใหม่พื้นที่ต่างๆ ในเขตตัวเมือง อาทิ ย่านหน้าตลาดสดแม่เหียะ ตลาดต้น พยอม หน้าคณะทันตแพทยศาสตร์ และข้าง คลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปรากฏ ว่าไม่คึกคักเท่าที่ควร เพราะประชาชนไม่ ได้แหกกันออกมาถอนเงินแต่อย่างใด หาก แต่เป็นการทยอยเดินทางมาที่ละคนเท่านั้น น.ส.เสาวลักษณ์ สุทธิพัฒน์อนันต์ ชาวบ้าน ในย่านหน้าวัดสวนดอก บอกว่า คนรู้จักกัน โทรศัพทมาบอกมาให้ลองเอาบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐไปกดเอทีเอ็มดูก่อนว่าเงินเข้าแล้วหรือ ยัง และถ้าเงินเข้าแล้วให้รีบกดออกมาก่อนที่ จะถูกยึด ก็เลยรีบมาลองดูที่ตู้เอทีเอ็มธนาคาร กรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ปรากฏว่าเงินเข้าแล้ว 500 บาท ซึ่งดีใจมาก

ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวได้เดินทาง ไปสำรวจตู้ ATM บริเวณด้านหน้าร้านหมอยาพลาซ่า ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงา เนื่องจากมีป้ายติดประกาศไว้บนตู้ ATM ว่า ธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาทหมด

ตู้ เหลือเพียงธนบัตรใบละ 1,000 บาทเท่านั้น ทำให้ประชาชนที่จะมากดเงินจากบัตรประจำ รัฐต้องพากันไปหาตู้ ATM อื่นทดแทน โดยเฉพาะตู้ ATM ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุง ไทย สาขาถนนโพธิ์กลาง ภายในเขตเทศบาล นครนครราชสีมา ประชาชนที่หากดเงินจาก ตู้อื่นไม่ได้ ก็ได้พากันแห่มาต่อคิวรอถอนเงินที่ จุดนี้กันอย่างคึกคัก จนทางธนาคารต้องจัด เจ้าหน้าที่ออกมาอำนวยความสะดวกให้ เพื่อ ไม่ให้เกิดความล่าช้า สำหรับผู้สูงอายุที่ยังกด เงินไม่คล่อง

'กรุงไทย'ยันพร้อมรับบัตรคนจน

นางอรนุช ศิริประภา ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และ ผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผย ถึงการเตรียมความพร้อมด้านเงินสดเพื่อเติม ในตู้เอทีเอ็มรองรับความต้องการของผู้ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการโอนเงินเข้ากระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเดือนสิงหาคมและ กันยายนว่า สายงานปฏิบัติการของธนาคารได้มี การเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้แล้ว ซึ่งธนาคาร มีการข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการในด้านต่างๆ และรู้ว่าพื้นที่ใด จุดใด ที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการ อยู่จำนวนมากจะเตรียมเงินสดให้พร้อมรองรับ กับความต้องการ

เชื่อมั่นอุตสาหกรรม ค.ค.ต่ำรอบ 7 เดือน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิด เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 93.5 ลดลง จากเดือนก่อนหน้า 94.5 ติดต่อกันเป็นเดือน ที่ 2 และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนของ ปีนี้ เนื่องจากการส่งออกที่ชะลอตัวเป็นผลมา จากสงครามการค้ายืดเยื้อ ทำให้ยอดคำสั่งซื้อ และยอดขายในต่างประเทศปรับตัวลดลง รวมถึงปัญหาภัยแล้งที่กระทบกำลังซื้อและการ บริโภคภายในประเทศ ภาครัฐยังไม่มีการ กระตุ้นเศรษฐกิจ อีกทั้งผู้ประกอบการมีความ กังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องแบกรับ ต้นทุนสูงขึ้น

"มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ ออกมาล่าสุด โดยเฉพาะเรื่องบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐทำให้เงินลงถึงมือประชาชนโดยตรง ซึ่ง ภาคเอกชนหวังว่าคนจะมีกำลังซื้อและนำเงินไป ใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้การอัดฉีด



เม็ดเงินของรัฐบาลเกิดการหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจได้หลายรอบ ไม่ใช่นำเงินไปใช้หนี้ คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ประมาณ 0.5-0.6% ส่งผลต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจระยะสั้นเป็นเวลา 3-4 เดือน และมีความเป็นไปได้จะส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศปีนี้ทั้งปีจะได้ 3% ตามที่คาดไว้" นายสุพันธุ์กล่าว

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นต่อการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 102.3 เพิ่มขึ้นจาก 101.3 เนื่องจากผู้ประกอบการคาดการณ์รัฐจะมีมาตรการเร่งด่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศรวมทั้งการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2562 ประกอบกับจะมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อส่งมอบในช่วงปลายปี

เอกชนจับตาเสถียรภาพการเมือง

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินกิจการจากภาวะเศรษฐกิจโลก เนื่องจากสงครามการค้า (เทรดวอร์) ระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยืดเยื้อและไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและการส่งออกของไทยชะลอตัว อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม 2562 ยังแข็งค่าขึ้นอยู่ที่ 30.96 บาทต่อเหรียญสหรัฐ จากค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 31.29 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออก แต่ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ประกอบกับราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังไม่เอื้อต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ต้องการให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน

'อุตตม'ยังไม่เพิ่มมาตรการอัดฉีด

ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ผ่านมายกยอตัวต่อเนื่องและยังสามารถปรับตัวเข้ากับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวได้ดี จึงมองว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องออก

มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้หารือกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด โดยธนาคารพาณิชย์ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (แอลทีวี) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แต่ลูกค้าเข้าใจและปรับตัวเข้ากับมาตรการที่ออกมา ทำให้การปล่อยกู้เริ่มปรับตัวดีขึ้น

ให้มั่นใจงบ3แสนล.ต้นจีพีดีโต3%

นายอุตตมกล่าวว่า ตนเชื่อว่าการออกมาตรการแอลทีวีแบบกึ่งชาติเหมาะสม มีเหตุผลและด้วยความกังวลจึงมีมาตรการดังกล่าวออกมา โดยในไตรมาสแรกถึงไตรมาสสองผู้ประกอบการก็ปรับตัวดีขึ้น จึงเชื่อว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะมีการปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน อีกเหตุผล ผมมองว่ายังไม่จำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเร็วๆ นี้รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนด้วยวงเงิน 3.16 แสนล้านบาท คาดว่า จะทำให้ทั้งปีเศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ 3% ตามที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกระทรวงการคลังคาดการณ์ล่าสุด ซึ่งจะส่งผลดีกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวและเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากคนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ ไม่ให้ลดน้อยลงไปมากกว่านี้ และหากปีหน้าเศรษฐกิจโลกกลับมาขยายตัวดีขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจไทยปีนี้เพียงตัวไว้ได้ 3% ได้ จะทำให้ปีหน้าเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง

แจงญี่ปุ่น19พรรคร่วมไร้อุปสรรค

"จากการหารือร่วมกับนักลงทุนญี่ปุ่นได้ให้ความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลปัจจุบันมาจากการเลือกตั้ง แม้จะมีพรรคร่วมจำนวน 19 พรรค แต่สามารถบริหารประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งปัจจุบันนักลงทุนญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพราะกังวลที่เศรษฐกิจไทยได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก และปัญหาการเมืองภายในประเทศ ต่างจากการหารือร่วมกันช่วง 6 เดือนก่อน ที่นักลงทุนญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก" นายอุตตมกล่าว

'ศักดิ์สยาม'จิกทพ.-ทล.แก้รถติด

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการ

ประชุมเพื่อมอบนโยบายการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกรมทางหลวงพิเศษว่า ได้มอบหมายงานและติดตามงานที่ได้สั่งการไปแล้ว โดยหลักๆ เป็นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมอบหมายมีการศึกษาและจัดทำแผนงาน เพื่อแก้ปัญหาด้านเก็บเงินทางพิเศษ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เนื่องจากต้องการแก้ปัญหาความแออัดหน้าด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง เพื่อให้ผู้ใช้รถสามารถผ่านด่านเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว โดยจะมีการอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาไม่กั้นในช่องทางใช้บัตรทั้ง Easy Pass และ M Pass เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการจราจร โดยอาจจะมีการยกไม้กั้นออก และนำพนักงานเข้ามาแทนที่ในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่บนทางด่วนในช่องทางที่ใช้บัตรทั้ง 2 ประเภท ขณะที่ช่องจ่ายเงินสดอาจจะมีการให้นักศึกษามายืนช่องจราจรหน้าด่านละ 10 คน เพื่อนำคู่มือมาจำหน่ายให้กับผู้ใช้รถบนทางด่วนเลย แต่จะต้องวางแผนและซักซ้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดก่อน

"ด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องมีการซักซ้อมร่วมกัน ทั้งอุปกรณ์กันฝุ่น กันแดด หรือเสื้อสะท้อนแสงต่างๆ ซึ่งจะใช้เพียงแค่วันชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้น อาจจะใช้ในเวลาตั้งแต่ 06.00-09.00 น. และอีกรอบเป็นช่วง 15.00-19.00 น. โดยได้มีการมอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) และ กทพ. รับเรื่องทั้งหมดไปดำเนินการต่อแล้ว ถ้าหากหน่วยงานใดมีบุคลากรเพียงพอใช้บุคลากรของหน่วยงานนั้น ในการดำเนินการต่างๆ ได้เลยไม่ต้องรอ และไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มเติม อีกเรื่องเป็นการเตรียมแผนงานในการจ้างบุคลากรในอนาคต เพราะต้องเลือกที่เหมาะสมกับภาระมากขึ้น เนื่องจากในอนาคตอาจมีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้งานเพื่อทดแทนแรงงานคน แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการปลดพนักงานที่มีอยู่แล้ว แต่อาจจะพิจารณาว่าจะสามารถนำบุคลากรที่เหลือไปทำงานในด้านใดได้บ้าง แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็จะเป็นการปลดพนักงานที่มีมือออกอย่างเด็ดขาด" นายศักดิ์สยามกล่าว

(อ่านต่อหน้า 9)



ต่อจากหน้า 8

ยาง 60 บ.

เพิ่มระบบชำระเงินหน้าด่าน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ในส่วนของจุดเข้าด่านและออกด่านจะมีการพิจารณาที่จะเพิ่มระบบการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อชำระก่อนก็อาจจะมีค่าผ่านทางที่น้อยกว่าและระบบบัตรเครดิต โดยเชื่อว่าภายในปีนี้จะต้องศึกษาถึงแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ โดยในระยะยาวหากสามารถนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้งานได้จริง และหากมีการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (พีพีพี) ก็จะต้องมีการพิจารณาอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (อีไออาร์อาร์) ให้ดีที่สุด เนื่องจากหากมีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้จริง เชื่อว่าจะต้องมีต้นทุนที่ลดลงมาก เพราะความจริงแล้วราคาไม่ได้สูงมากนัก โดยในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ จะมีการลงพื้นที่ไปยังด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษพระราม 9 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ในช่วงเวลาเร่งด่วน ขณะที่หากมีการก่อสร้างอะไรเพิ่มเติม จะให้ดูการรักษาความปลอดภัย และการซักซ้อมให้มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที

มีเฮ! ผุดแนวคิดลดค่าทางด่วน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ในระยะยาวจะมีการนำกล้องวงจรปิดเข้ามาใช้และบูรณาการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก เพราะนอกจากจะช่วยลดอุบัติเหตุได้แล้ว ยังสามารถป้องกันปัญหาอาชญากรรมและเพิ่มความปลอดภัยอย่างยั่งยืนได้มากขึ้น รวมถึงจะมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ และเชื่อมต่อบริการเข้ากับระบบของกรมการขนส่งทางบกเช่นกัน เพื่อช่วยในด้านการจับทะเบียนรถยนต์ที่กระทำความผิดต่างๆ รวมถึงหาแนวทางการปรับลดค่าผ่านทางพิเศษทุกประเภท (ทางพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทลล์เวย์) เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน โดยการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะต้องไม่นำภาษีของประชาชนทั้งประเทศมาอุดหนุน หากโครงการได้มีการร่วมทุนกับเอกชนก็ให้ไปพิจารณาศึกษารายได้ในอนาคตว่าจะมีวิธีการใดที่จะนำรายได้ในอนาคตมาใช้ได้บ้าง ซึ่งหากสัญญาสิ้นสุดแล้วจะทำอย่างไรเพื่อชดเชยการสูญเสียที่อาจจะมี โดยต้องดูตัวเลขให้ชัดเจน และต้องสามารถอธิบาย ตอบคำถาม รวมถึงตรวจสอบได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีการเน้นย้ำนโยบายเรื่องความปลอดภัย ที่ต้องมีการซักซ้อมอย่างสม่ำเสมอ และเฝ้าระวังการเกิดเหตุตลอดเวลาทั้ง 24 ชั่วโมง สำหรับการทำสัญญากับเอกชน ขอให้พิจารณาสัญญาอย่างรอบคอบที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตอีกต่อไป